

★ การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ่อพลอย ★

เทศบาลตำบลบ่อพลอย มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานภารกิจของเทศบาลฯ พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำนโยบายหลักขององค์กร ภารกิจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีให้กับพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งผู้เข้าร่วม ประชุม ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานในที่ประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและพนักงาน เพื่อกำหนดแนวทางและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้เป็นไปบรรทัดฐานเดียวกัน



★ เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ★

เทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยนายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เทศบาลตำบลบ่อพลอย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ โดยให้ทุกคนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เรียก ไม่รับ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ มีความยุติธรรมควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน



A screenshot of a Facebook post from the Boe Polloi Municipality page. The post features a banner with the text "NO GIFT POLICY" and "เทศบาลตำบลบ่อพลอย 'งดให้ งดรับ' ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส". Below the banner, the text reads " 'งดให้ งดรับ' เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส" and "28 ธันวาคม 2564". The Facebook interface shows the page name "เทศบาลตำบลบ่อพลอย" and various navigation options.

★ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ★

เทศบาลตำบลบ่อพลอย โดย นายฉัตรภัทร หนูขาว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยทำความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

